



ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 (ฉบับที่ 2)

สำนักงานศาลยุติธรรมนำเสนอระบบเทคโนโลยีในการอำนวยความสะดวกแก่ธนาคารโลก เพื่อใช้จัดอันดับความยากง่ายของการทำธุรกิจในไทย (Doing Business)



เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 สำนักงานศาลยุติธรรม โดยนายอริคม อินทุภูติ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม นายสืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล และนายพิสิษฐ นิ่งน้อย ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา นายทวี ศรุตานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลแพ่ง ให้การต้อนรับ Mr. Frederic Meunier และ Mr. Albert Nogués i Comas ที่ปรึกษาธนาคารโลก และคณะผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในการเข้ารับฟังคำชี้แจงการดำเนินงานของศาลยุติธรรม และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้อำนวยความสะดวกยุติธรรม ณ ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา ชั้น 6

ในโอกาสนี้ นางสุรชาติพย์ จุลมนต์ ทศนชัยกุล และนางสาวปณิตพร ชโลธร ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา ได้กล่าวถึงการดำเนินงานของศาลยุติธรรมตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับที่ 28 เรื่อง การส่งคำคู่ความโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยการออกข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการยื่น ส่ง และรับคำคู่ความและเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560 และประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่น ส่ง และรับคำคู่ความและเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 พร้อมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ผู้มีบรรดคดีสามารถยื่นฟ้องคดีแพ่งทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยในระยะแรกอนุญาตให้ทนายความยื่นฟ้องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อศาลแพ่ง ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ และศาลแพ่งธนบุรี ในคดีซื้อขาย เช่าทรัพย์สิน จำนอง จำน่า ค้ำประกัน กู้ยืมเงิน เช่าซื้อ และบัตรเครดิต

ในการรับฟัง...

ในการรับฟังมีการสาธิตการใช้ระบบการยื่นฟ้องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ซึ่งรวมถึงการชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) โดยนายธนารักษ์ เนาวรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา และนายชาญชัย ยิ่งวิวัฒน์พงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริการจัดการทางการเงิน 1 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ ที่ปรึกษาธนาคารโลกให้ความสนใจในระบบที่ศาลยุติธรรมได้พัฒนาขึ้นอย่างมาก และเน้นย้ำถึงความสำคัญของการประชาสัมพันธ์ระบบเพื่อให้เป็นที่รู้จักของประชาชนและทนายความผู้ใช้บริการ เพื่อเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมที่สะดวกและประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย โดยในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 สำนักงานศาลยุติธรรมจะเชิญทนายความ นักกฎหมาย และผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “มติใหม่ของศาลไทย การยื่นและส่งคู่ความทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Filing System : e-Filing)” ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร

หลังจากการชี้แจงและสาธิตระบบฯ ที่ปรึกษาธนาคารโลกได้สอบถามถึงการดำเนินการด้านอื่นๆ ของศาลยุติธรรมเพิ่มเติม เช่น ระบบการบริหารจัดการคดีทางอิเล็กทรอนิกส์โดยผู้พิพากษา ทนายความและเจ้าหน้าที่ (Electronic Case Management System) ความเป็นไปได้ในการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการจ่ายสำนวนคดี (Assignment of Case) และการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเพื่อให้เกิดมาตรการทางกฎหมายที่เข้มข้นขึ้นเกี่ยวกับการเลื่อนคดีและระยะเวลาในการพิจารณาพิพากษา นอกจากนี้ได้สอบถามข้อมูลในส่วนรายงานข้อมูล สถิติคดี และค่าธรรมเนียม รวมถึงได้กล่าวขอบคุณที่ศาลยุติธรรมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการวิจัยของธนาคารโลก นำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่มีรายละเอียดครบถ้วน และหวังว่าศาลยุติธรรมจะพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งในส่วนของการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้เพื่อการอำนวยความสะดวกของศาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ศาลยุติธรรมได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาการอำนวยความสะดวกยุติธรรมให้แก่ประชาชนด้วยการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับศาลมาใช้ (Court Automation) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดคุณภาพของกระบวนการยุติธรรม (Quality of Judicial Process Index) ที่ธนาคารโลกใช้เป็นตัวชี้วัดความมีประสิทธิภาพของการอำนวยความสะดวกทางแพ่งผ่านทางตัวชี้วัดเรื่องการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง (Enforcing Contracts) อันเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินความยากง่ายของการทำธุรกิจในประเทศไทยต่อไป



ท่านที่ต้องการรับจดหมายข่าว "สื่อศาล" ทางอีเมล
ขอให้แจ้งอีเมลของท่านได้ที่ news@coj.go.th